

Playtech เปิดตัว “Dual Network” สำหรับ Live Games ทุกประเภท

ลอนดอน-16 ธ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เพลย์เทค ผู้ออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และบริการสำหรับอุตสาหกรรมเกมพนันทางออนไลน์ มือถือ ทีวี และตามสถานพนันทั่วโลก มีความยินดีที่จะประกาศความสำเร็จในการเปิดตัว ‘Dual Network’ สำหรับ Live Games (เกมพนันแบบเรียลไทม์)

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20120515/531552>)

การเปิดตัวอันน่าตื่นเต้นและสุดพิเศษนี้ช่วยให้ผู้เล่นทั่วโลกสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละประเทศและภูมิภาค ขณะเล่น Live Games บนแพลตฟอร์มต่างๆจากทั่วทุกมุมโลก Dual Network ให้บริการแล้วในตลาดยุโรปและเอเชีย ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในยุโรปสามารถร่วมสนุกในเกมพนันของผู้ให้บริการในสหราชอาณาจักร โดยผ่านตัวแทนเอเชีย และผู้เล่นชาวยุโรปก็จะได้รับบริการลักษณะนี้เช่นเดียวกัน

การให้บริการตามความต้องการลูกค้าเช่นนี้ช่วยให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่คุ้นเคย และทำให้ผู้เล่นสนุกสนานกับเกมมากขึ้น ผู้ซื้อลิขสิทธิ์ของเพลย์เทคจะได้รับประโยชน์จากพีเจอร์ดังกล่าวสำหรับ Live Games โดยการนำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมพนันแบบเรียลไทม์แก่ลูกค้าที่พิเศษเหนือผู้ให้บริการเจ้าอื่น

ซิมอน อะคาต รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของเพลย์เทค กล่าวว่า “การเปิดตัวพีเจอร์ดual Network แสดงให้เห็นว่าเพลย์เทคได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง เรามุ่งมั่นที่จะมอบเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดและบริการที่ดีที่สุดในตลาดแก่ผู้ให้บริการเกมพนันของเรา ดังนั้น เราจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมของลูกค้า และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้ซื้อลิขสิทธิ์มีข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยขยายศักยภาพของพวกเขาในตลาดได้ ผมมั่นใจว่าพีเจอร์นี้จะมีความสำคัญมากขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้เล่นและผู้ให้บริการเกมพนัน”

เกี่ยวกับเพลย์เทค

เพลย์เทค เป็นผู้พัฒนาคอนเทนต์ และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบบูรณาการสำหรับอุตสาหกรรมเกมพินทั้งแบบออนไลน์ และตามสถานพิน รวมทั้งให้บริการช่วยเหลือต่างๆ เช่น บริการด้านการตลาด โสสตัง และบริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัทนำเสนอซอฟต์แวร์แบบบูรณาการหรือโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมทางออนไลน์ บรอดคาสต์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้เพียงบัญชีเดียว

ผู้ซื้อลิขสิทธิ์รายใหม่ของเราประกอบด้วยผู้ให้บริการออนไลน์ในปัจจุบันซึ่งต้องการอัปเดตหรือขยายบริการเพิ่มเติม ผู้ประกอบการคาสิโน หน่วยงานที่รัฐบาลสนับสนุนอย่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจเกมพินออนไลน์รายใหม่ๆ โดยเฉพาะในตลาดที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับใหม่

เพลย์เทค ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และจดทะเบียนในตลาดหุ้นลอนดอน บริษัทมีพนักงานกว่า 3,000 คนใน 11 ประเทศ แอปเกมพินหลักๆของบริษัทประกอบด้วยคาสิโน โป๊กเกอร์ บิงโก เกมพินนิกกี เกมพินแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เกมเบาสมอง และเกมเสียงโซค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เพลย์เทค จำกัด

มอร์ ไวเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รอน ฮอฟแมน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

c/o Pelham Bell Pottinger

โทร. +44(0)20-7861-3232

อดัม เคย์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +44(0)1624-645954

บริษัท Pelham Bell Pottinger

เดวิด รีเทลล์ / ออลลี สกอตต์/ กาย สการ์โบโรห์

โทร. +44(0)20-7861-3232

แหล่งข่าว: เพลย์เทค